

Số: 360/BC-UBND

An Phú, ngày 27 tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trên địa bàn huyện tháng 9/2023

1. Phản ánh tại thị trấn An Phú, huyện An Phú thường xuyên có nhiều nhóm thanh, thiếu niên ở các xã lân cận hện nhau đến địa bàn thị trấn để dùng hung khí đánh nhau (khi ngành chức năng địa phương phát hiện thì xử phạt vi phạm hành chính).

1.1. Về tình hình thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn thị trấn An Phú Thị trấn An Phú là trung tâm hành chính và kinh tế của huyện, có trụ sở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và GDTX, 01 trường THPT, 01 trường THCS; tập trung các khu vui chơi giải trí và các quán ăn, uống phục vụ đa dạng, đây là nhu cầu không thể thiếu của mỗi người, đặc biệt trong thanh thiếu niên; do đó các thanh thiếu niên tại các xã trên địa bàn huyện thường xuyên tụ tập về đây để ăn, uống, vui chơi giải trí, nên không tránh khỏi việc một số thanh thiếu niên mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Nắm được tình hình trên, Ban Lãnh đạo Công an huyện luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát đối với cán bộ chiến sĩ trên tất cả các mặt công tác, tạo ra khí thế quyết tâm thực hiện nhiệm vụ đến cuối năm đạt chỉ tiêu Công an tỉnh giao; đồng thời luôn giữ quan điểm trong lãnh, chỉ đạo là kiên quyết xử lý nghiêm các vụ việc như phản ánh trên theo quy định của pháp luật để tạo tính răn đe chung; đã có sự phối hợp quản lý chặt chẽ của các Đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn trong vấn đề xử lý thanh thiếu niên dùng hung khí đánh nhau xảy ra trên địa bàn thị trấn An Phú nên tình hình an ninh trật tự cơ bản ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra rải rác vụ việc thanh thiếu niên mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau nhưng được phát hiện và triển khai lực lượng xử lý, ngăn chặn kịp thời, không gây ra hậu quả nghiêm trọng, chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật. Các vụ việc xảy ra đều do mâu thuẫn bộc phát, nhất thời giữa các thanh thiếu niên tụ tập cùng nhau đi chơi, chưa có biểu hiện tụ tập thành băng, nhóm.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thị trấn An Phú đã phát hiện, xử lý 03 vụ, liên quan 13 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. Kết quả: đã khởi tố 01 vụ, 01 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 02 vụ, 12 đối tượng; tổng tiền phạt 24.000.000 đồng.

Diễn hình: Vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 24/6/2023 tại khóm An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú.

Khoảng 20h10' ngày 24/6/2023, tại quán nhậu Dương Kha thuộc khóm An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú. Do mâu thuẫn từ trước và biết Nguyễn Hồng Thắng, sinh ngày 19/5/2007, cư trú ấp Phú Thuận, xã Phú Hội đang có mặt tại quán ăn Dương Kha nên Huỳnh Hữu Phước; sinh ngày 27/4/2007, cư trú ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hội mang theo cây dao cùng Huỳnh Phạm Huy, sinh ngày 20/8/2007, cư trú ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú và Thái Trọng Phát, sinh ngày 26/02/2006, cư trú khóm An Hưng, thị trấn An Phú, tìm đánh Thắng. Tại quán nhậu Dương Kha, thấy Phước cầm dao đi đến, Thắng bỏ chạy, riêng Lâm Trọng Phúc, sinh ngày 28/4/2008, cư trú ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú là bạn của Thắng, do không có mâu thuẫn từ trước nên vẫn đứng tại bàn tiệc. Phước cầm dao chém vào khuỷa tay của Phúc gây thương tích 5%.

Ngày 30/8/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Phú ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Huỳnh Hữu Phước về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Riêng 02 đối tượng: Huỳnh Phạm Huy và Thái Trọng Phát ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi mang theo trong người vũ khí thô sơ hoặc công cụ phương tiện có khả năng sát thương nhằm mục đích cố ý gây thương tích cho người khác, tổng số tiền phạt 2.000.000 đồng.

1.2. Công tác chỉ đạo, triển khai

Thực hiện Kế hoạch số 213/KH-CAT-PV01 ngày 09/02/2023 của Công an tỉnh về việc cao điểm đấu tranh phòng, chống các băng, nhóm tội phạm hoạt động xâm phạm trật tự xã hội, đặc biệt là băng, nhóm thanh thiếu niên phạm tội, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang, Công an huyện xây dựng, triển khai Kế hoạch số 207/KH-CAH-TH ngày 28/02/2023 về việc cao điểm đấu tranh phòng, chống các băng, nhóm tội phạm hoạt động xâm phạm trật tự xã hội, đặc biệt là băng, nhóm thanh thiếu niên phạm tội, vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện đến các Đội nghiệp vụ, Công an 14 xã, thị trấn.

Đồng thời, Công an huyện còn xây dựng, triển khai Kế hoạch số 338/KH-CAH ngày 03/03/2023 về việc tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội và tăng cường đấu tranh phòng, chống các băng, nhóm tội phạm hoạt động xâm phạm TTXH, đặc biệt là băng, nhóm thanh thiếu niên phạm tội, vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện, thành lập 01 Tổ Công tác gồm 19 đồng chí; Kế hoạch số 344/KH-CAH ngày 20/03/2023 về việc tuần tra đêm đấu tranh phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản và các băng, nhóm tội phạm hoạt động xâm phạm TTXH, đặc biệt là băng, nhóm thanh thiếu niên phạm tội, vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện An Phú (kết quả được **36** lượt tuần tra).

Ngoài ra, trước khi mở cao điểm đấu tranh phòng, chống các băng, nhóm tội phạm Công an huyện đã ban hành Công văn số 1279/CAH-CSHS, ngày 22/10/2022 về việc rà soát, thống kê, lập danh sách đối tượng băng ỏ nhóm trên địa bàn, theo đó Công an các xã, thị trấn đã gửi danh sách thống kê các đối tượng, các thanh thiếu niên có biểu hiện hoạt động băng nhóm và danh sách các đối tượng có điều kiện khả năng hoạt động phạm tội có tổ chức, phạm tội xuyên

quốc gia xâm phạm trật tự xã hội. Kết quả rà soát, địa bàn huyện An Phú không có băng nhóm tội phạm hoạt động xâm phạm trật tự xã hội; tuy nhiên, có lập danh sách và tổ chức phân công phân cấp quản lý 02 nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập gây mất an ninh trật tự gồm 09 thanh thiếu niên xã Nhơn Hội và 07 thanh thiếu niên thị trấn Long Bình.

1.3. Giải pháp đã thực hiện trong thời gian qua và tiếp tục thực hiện như sau:

- Thường xuyên gọi hỏi, răn đe, test ma túy, yêu cầu viết cam kết đối với các thanh thiếu niên có dấu hiệu nghi vấn tụ tập vi phạm pháp luật. Khi các thanh thiếu niên có biểu hiện nghiện ma túy sẽ tiến hành có thủ tục lập hồ sơ quản lý theo quy định (cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tại gia đình hoặc xử phạt vi phạm hành chính); răn đe, giải tán, giáo dục và hướng dẫn các đối tượng đi tìm việc làm phù hợp.

- Thực hiện tốt công tác NVCB, rà soát, nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ đối tượng, diễn biến của tội phạm, đặc biệt chú ý đến đối tượng thanh thiếu niên nổi. Lên danh sách phân loại đánh giá về đối tượng để kịp thời có giải pháp đấu tranh, xử lý.

- Khi phát hiện có nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí đánh nhau thì chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự chủ công huy động lực lượng trong Công an huyện và Công an các xã, thị trấn có liên quan tiến hành vây bắt thu hồi hung khí, xử lý theo quy định.

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nhất là những nơi các đối tượng thường tụ tập ăn nhậu đêm khuya, dễ dẫn đến mâu thuẫn đánh nhau giữa các nhóm để chủ động phòng ngừa, phát hiện xử lý kịp thời. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các quán nước, tiệm game...có thanh thiếu niên tụ tập, buộc chủ cơ sở không chứa chấp hoặc tạo điều kiện về chỗ nằm nghỉ, ăn nghỉ cho các thanh thiếu niên; thường xuyên kiểm tra các cơ sở lưu trú, các lò rèn,... để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng sản xuất, tàng trữ hung khí.

- Chủ động tuyên truyền về tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên các phương tiện thông tin và tại các cơ sở giáo dục, nhất là trường THCS, THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và GDTX. Tập trung kiểm tra các tài khoản mạng xã hội của các thanh thiếu niên để kịp thời ngăn chặn, mời xử lý khi đối tượng đăng hình ảnh dao, mã tấu,...

- Thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình tội phạm; băng ổ, nhóm với các huyện, thị, thành và phòng nghiệp vụ Công an tỉnh để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh với các hoạt động của các băng, ổ, nhóm khi xảy ra.

- Làm tốt công tác phân loại tin báo tội phạm có liên quan đến thanh thiếu niên vi phạm pháp luật; kiên quyết thụ lý, xử lý nghiêm các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về trật tự xã hội, nhanh chóng có mặt tại hiện trường làm việc với bị hại, truy xét đối tượng; không để xảy ra tình trạng tự thoả thuận, không yêu cầu xử lý hình sự, từ chối giám định do sức ép của các đối tượng gây thương tích.

2. Tình trạng thanh thiếu niên chạy xe net pô, lạng lách, trong đó có cả học sinh vẫn còn diễn ra. Giải pháp xử lý tình trạng trên.

2.1. Tình hình, kết quả: Qua công tác rà soát, nắm tình hình và công tác quản lý địa bàn, hiện nay trên địa bàn huyện vẫn còn một ít thanh thiếu niên thích thể hiện phong cách điều khiển phương tiện (mô tô, xe gắn máy) khi tham gia giao thông như net pô, rú ga liên tục, chạy xe thành hàng, thường xảy ra trên những đoạn đường vắng, rộng thoáng, trong đó có đoạn tuyến Tỉnh lộ 957 thuộc địa bàn khóm Phước Quản, thị trấn Đa Phước và khóm An Thạnh, thị trấn An Phú, tuy nhiên chỉ diễn ra chớp nhoáng. Nắm được tình hình này, Ban Lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Đội nghiệp vụ có liên quan và Công an xã, thị trấn bố trí lực lượng chốt chặn, đón đầu, kết quả thực hiện như sau:

+ Đã rà soát lên danh sách theo dõi khoảng 30 thanh thiếu niên trên địa bàn có biểu hiện điều khiển xe net pô, rú ga, chạy với tốc độ cao và cho làm cam kết đôi với 49 chủ cơ sở, tiệm sửa xe không được sửa chữa đôn dên, xoay nòng hoặc thay đổi đặc tính, hình dáng xe,...

+ Tổ chức khảo sát, nắm tình hình thực tế và xây dựng kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm soát phòng, chống đua xe trái phép trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi lạng lách, đánh võng, net pô, rú ga liên tục, chạy với tốc độ cao,... Thời gian qua, đã phát hiện và lập biên bản xử lý 12 trường hợp có hành vi vi phạm như sau: 03 trường hợp bộ phận giảm thanh không đúng quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn; 04 trường hợp rú ga liên tục trong đô thị, khu dân cư; 01 trường hợp thay đổi đặc tính, hình dáng xe; 04 trường hợp không giấy phép lái xe, không chứng nhận đăng ký xe,.... Tuy nhiên, các trường hợp vi phạm xác định người điều khiển phương tiện không phải là học sinh.

2.2. Để tiếp tục giải quyết có hiệu quả tình hình trên, Công an huyện tiếp tục thực hiện một số giải pháp như sau:

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, trong đó đối tượng cần tập trung tuyên truyền là thanh thiếu niên, người chưa thành niên, học sinh,.... trên địa bàn huyện. Phối hợp với các Trường THPT, THCS trên địa bàn tuyên truyền pháp luật về TTATGT và cho 100% học sinh ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT, đồng thời thông báo đến Ban Giám hiệu của trường học đó về các trường hợp học sinh vi phạm TTATGT để có hình thức xử lý kiểm điểm.

- Chỉ đạo các Đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn chủ động nắm chắc tình hình có liên quan đến các đối tượng có biểu hiện tụ tập thành nhóm chạy xe net pô, rú ga liên tục, lạng lách,... trên tuyến giao thông và xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp ngăn chặn không để xảy ra và xử lý nghiêm các đối tượng tụ tập thành nhóm chạy xe với tốc độ cao gây mất trật tự, an toàn giao thông.

- Tiếp tục rà soát lên danh sách theo dõi, quản lý thanh thiếu niên, người chưa thành niên, kể cả học sinh trên địa bàn có biểu hiện điều khiển xe net pô, rú

ga, chạy với tốc độ và rà soát cho làm cam kết đối với các chủ cơ sở, tiệm sửa xe nghi vấn sửa chữa đôn dên, xoay nòng hoặc thay đổi đặc tính, hình dáng xe,...

- Chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Tổ công tác đảm bảo TTATGT, ANTT, phối hợp Công an các xã, thị trấn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là đối với thanh thiếu niên, người chưa thành niên có hành vi vi phạm như: chạy xe lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga liên tục, chạy thành hàng với tốc độ cao,... gây mất an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

Trên đây là Báo cáo tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trên địa bàn huyện tháng 9/2023 của UBND huyện An Phú./.

Nơi nhận:

- Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Lãnh đạo văn phòng;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Hòa Hợp